
 
 
 
 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
เร่ือง  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕62 เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 
..................................................................... 

 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาด
บัวขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62 ในวันท่ี 14 พฤษภาคม ๒๕62 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดบัวขาว ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดบัวขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี ๒๕62 เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรียบร้อยแล้ว   
 

  จึงขอประกาศรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 

 
 

(นายฉัตรมงคล  ประเสริฐ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 

  



 ๒ 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/๒๕62 
วันศุกร์ท่ี  1  เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕62 

ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
…………………………………… 

 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายฉัตรมงคล       ประเสริฐ ประธานสภาฯ ฉัตรมงคล  ประเสริฐ  
2 นายสมบัติ ศิลาขจร รองประธานสภาฯ สมบัติ  ศิลาขจร  
3 นายปราโมช วีระกุล สมาชิกฯ ปราโมช  วีระกุล  
4 นางบรรจง บุตรทะยัก สมาชิกฯ บรรจง บุตรทะยัก  
5 นายธน ู ประกอบแก้ว สมาชิกฯ ธนู ประกอบแก้ว  
6 นายสมบุญ รุ่งสว่าง สมาชิกฯ สมบุญ รุ่งสว่าง  
7 นายฤทธิรงค์ แย้มลา สมาชิกฯ ฤทธิรงค์  แย้มลา  
8 นายวิรัตน ์ พุ่มสุวรรณ สมาชิกฯ วิรัตน์  พุ่มสุวรรณ  
9 นางสุพินยา ทองแจ่ม สมาชิกฯ สุพินยา  ทองแจ่ม  

10 นายชัยสิทธิ์ คล้ายแดง สมาชิกฯ ชัยสิทธิ์ คล้ายแดง  
11 นายสุนทร เพ็ญจันทร์ สมาชิกฯ สุนทร  เพ็ญจันทร์  
12 นายวันชัย สีระสังวร สมาชิกฯ วันชัย  สีระสังวร  
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมบูรณ์ ประทักษ์กุลวงศา สมาชิกฯ -  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเฉลียว เก็งวิเชียรไชย นายกอบต. เฉลียว  เก็งวิเชียรไชย  
๒ นายภูมิพัฒน ์ คงอ่อน รองนายกอบต. ภูมิพัฒน์  คงอ่อน  
๓ นายณัฐวัฒน์ ทันใจชน รองนายกอบต. ณัฐวัฒน์  ทันใจชน  
๔ นายจ านงค์ สมสิทธิ์ เลขานุการนายกฯ จ านงค์ สมสิทธิ์  
๕ นายชูศักดิ์        เทียนเครือ ท่ีปรึกษานายกฯ ชูศักดิ์  เทียนเครือ  
๖ ดร.ปารมี        เพ่งสวัสด์ิ เลขานุการสภาฯ ปารมี  เพ่งสวัสด์ิ  
๗ นางกาญจนา    ช่ืนชวน รองปลัดอบต. กาญจนา  ช่ืนชวน  
๘ น.ส.มัธณา       ดวงเพชร ผู้อ านวยการกองคลัง มัธณา  ดวงเพชร  
๙ นางพัชราภรณ์   โพธารัตน์ นักวิชาการศึกษา พัชราภรณ์  โพธารัตน์  

๑๐ นางศันสนีย์  เหนือธิติสิริ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ศันสนีย์  เหนือธิติสิริ  
๑๑ นายพีรวัส  บัวบาน ผู้ช่วยช่างโยธา พีรวัส  บัวบาน  
12 นายดุสิต  ประดิษฐ์วีระวงษ ์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ดุสิต  ประดิษฐ์วีระวงศ์  
13 น.ส.กรวรรณต์  นกทอง นักทรัพยากรบุคคล กรวรรณต์  นกทอง  



 ๓ 

ล าดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
17 น.ส.อุษา  แก้วลาเวียง เจ้าพนักงานธุรการ อุษา  แก้วลาเวียง  
18 น.ส.สุกัญญา  สิทธิวิไล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สุกัญญา  สิทธิวิไล  
19 น.ส.ชัญญรัชต์  นิลใส ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ ชัญญรัชต์  นิลใส  
20 น.ส.วิกันดา  จุกกระแจะ คนงานท่ัวไป วิกันดา  จุกกระแจะ  
 
เร่ิมเปิดประชุมเวลา  ๑๐.0๐ น. 
 

   เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายฉัตรมงคล  ประเสริฐ (ต าแหน่งประธานสภาฯ) ท าหน้าท่ีประธานในท่ี
ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้                          
  

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
ประธานสภาฯ เนื่องจากขณะนี้ก าลังมีการถ่ายท าภาพยนตร์ ก็จะขอความร่วมมือกับสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาวทุกท่านให้ช่วยกันดูแลในทุก ๆ ด้าน ท่ีเกี่ยวกับ
ประชาชนในพื้นท่ีเพื่อความสงบเรียบร้อย 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  
ประธานสภาฯ - รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี     

๒๕61  เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม ๒๕61) และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจรายงานการประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงรายงานประชุมให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไม่ 

 - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานประชุม เพื่อให้การประชุมสภาฯ 
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ 
รับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ประจ าปี 2561 ครับ 

มติที่ประชุม    รับรอง  12 เสียง 
    ไม่รับรอง -  เสียง 
    งดออกเสียง - เสียง 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เร่ือง การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 และสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี สมัยแรกของปี 2563 

ประธานสภาฯ เชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงข้อกฎหมาย 
เลขาสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 21 การ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปีของปีถัดไป 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ ปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายนี้ ผมก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอว่ามีความ
คิดเห็น ท่ีจะให้มีการประชุมสมัยสามัญประจ าปีกี่สมัย และเสนอวันประชุมสมัยสามัญ 
สมัยแรกของปีถัดไป รวมถึงก าหนดระยะเวลาของสมัยประชุมด้วยว่ามีกี่วัน 

 



 ๔ 
 
ที่ประชุม มีความเห็นชอบ ดังนี้ 
 สมัยสามัญ ประจ าปี 2562  มีจ านวน 4 สมัย แต่ละสมัยมีระยะเวลา 15 วัน   
   - สมัยสามัญสมัยท่ี 2 ประจ าปี 2562 ต้ังแต่วันท่ี  1 – 15 พฤษภาคม 2562 
   - สมัยสามัญสมัยท่ี 3 ประจ าปี 2562 ต้ังแต่วันท่ี  1 – 15 สิงหาคม 2562 
   - สมัยสามัญสมัยท่ี 4 ประจ าปี 2562 ต้ังแต่วันท่ี  1 – 15 พฤศจิกายน 2562 
 และได้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 – 15 

กุมภาพันธ์ 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 
ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาสภาฯ ช้ีแจงข้อกฎหมาย 
เลขาสภาฯ (ปลัด อบต.) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 ข้อ 27 การโอนงบเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาฯ ช้ีแจงข้อกฎหมาย ผมขอเชิญท่านนายก อบต. ช้ีแจงรายละเอียด
ครับ 

นายก อบต.ฯ เนื่องจากขณะนี้ได้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาวหลายหมู่ได้แจ้ง 
และเขียนค าร้อง เรื่องคลองส่งน้ าช ารุด แตกหัก หลายจุด คือ หมู่ท่ี 2, 3, 6 และ 7 
ซึ่งผมได้ให้กองช่างไปส ารวจแล้ว พบว่าคลองส่งน้ าเสียหายจริง ต้องรีบซ่อมแซมเป็น
การด่วน เพื่อชาวบ้านจะได้มีน้ าไหลผ่านเข้านาได้สะดวก แต่ปรากฏว่างบประมาณ
ท่ีต้ังจ่ายไว้ในส่วนส านักปลัด ซึ่งต้ังไว้ส าหรับเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการซ่อมแซม ผมจึงจะขออนุมัติโอนงบประมาณซึ่ง
ต้ังไว้ในกองช่าง ค่าบ ารุงรักษาท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง 
(Overlay) ภายในต าบล หมู่ท่ี 1 – 7 มาเพิ่ม เพื่อให้พอกับการท่ีจะด าเนินการ
ซ่อมแซมคลอง หมู่ท่ี 2, 3, 6 และหมู่ท่ี 7 โดยมีรายละเอียด คือ - ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ส านักปลัด) ต้ังไว้จ านวน 200,000.- บาท ขออนุมัติ
โอนมาเพิ่ม จ านวน 250,000.- บาท จาก - ค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง (กองช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง (Overlay) ภายในต าบล
หมู่ท่ี 1-7 ซึ่งต้ังไว้จ านวน 800,000.- บาท 

  สรุปคือ ค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ส านักปลัด) รวมเป็น
จ านวน 450,000.- บาท ผมจึงจะขออนุมัติท่ีประชุมสภาฯ เพื่อขออนุมัติโอน
งบประมาณดังกล่าวข้างต้น 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายก อบต.ฯ ช้ีแจงรายละเอียดมานี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือมี
ข้อสงสัยอย่างไร หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณฯ  
 อนุมัติ    12   เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -  เสียง 
 งดออกเสียง    -   เสียง 

 



 ๕ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม 

(คร้ังที่ 5) 
ประธานสภาฯ เชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงข้อกฎหมาย 
เลขาสภาฯ (ปลัด อบต.ฯ) เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน การขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น   

4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 
เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีได้โดย 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนเสนอเหตุผลความจ าเป็น 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมพิจารณาแผนท่ีเพิ่มเติม 
3. ผู้บริหารพิจารณา อนุมัติ (เสนอร่างแผนพัฒนาท่ีเพิ่มเติมให้สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเป็นชอบก่อน จึงพิจารณาอนุมัติ) 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขาสภาฯ ช้ีแจงข้อกฎหมาย ผมขอเชิญท่านนายก อบต. 
นายก อบต.   เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว กล่าวคือ น าโครงการ/กิจกรรม
จากแผนพัฒนา 4 ปีไปจัดท างบประมาณรายจ่ายบัดนี้ ปรากฏว่ามีโครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนา 3 ปี ให้มีความคลอบคลุมครบถ้วน และเป็นการบูรณาการการท างาน
ส่วนร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ท่ี จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนา 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) นี้ขึ้น ซึ่งรายละเอียด กิจกรรม/โครงการ 
ตาม (ร่าง) ฯ เอกสารท่ีแจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มีท้ังหมด 6 โครงการ คือ 

1. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บึงลาดใหญ่ หมู่ท่ี 2 
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงลาดใหญ่ หมู่ท่ี 2 
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายฮวงจุ้ย-บ้านนาง

แซ่โม้ย หมวกเมือง 
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3, 6, 7     

ทุ่งน้ าตก-เขตเบิกไพร 
5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 5 ถึงหมู่ท่ี 4 
6. โครงการติดต้ังไฟ LED ท้ังต าบล หมู่ท่ี 1-7 
ตามจ านวน 6 โครงการท่ีเพิ่มเติมตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 

2564) จึงขอความเห็นชอบจากการท่ีประชุมสภาฯ ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ ตามท่ีนายก อบต. ช้ีแจงประกอบเอกสาร (ร่าง) ท่ีทุกคนได้รับ ผมก็จะขอมติท่ีประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาวเพื่อขอความเห็นชอบกับ (ร่าง) แผนพัฒนา
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) หรือไม่ ขอมติครับ 

ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบกับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5)  
เห็นชอบ   12   เสียง 

 ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
 งดออกเสียง     -   เสียง 
 
 



 ๖ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่นๆ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีปัญหา ข้อสงสัย หรือมีเรื่องใดท่ีจะน าเสนอในท่ีประชุมหรือไม่ 
นายสมบัติ  ศิลาขจร ผมขอปรึกษาเรื่องท่ีจะศึกษาดูงานครับว่าจะไปกันหรือไม่ สถานท่ีใด 
(สมาชิกฯ หมู่ 2) 
นายก อบต. ช่วงนี้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาวก าลังมีการถ่ายท าภาพยนตร์อยู่ จากนี้

แล้วผมจะให้ปลัดฯ ดูรายละเอียดอีกทีว่าสมควรไปเมื่อไหร่ ท่ีไหน  
ประธานสภาฯ ผมขอแจ้งแทนหมู่ท่ี 1 เนื่องจากมีสมาชิกสภา อบต.ฯ ท่านเดียว และป่วยอยู่ ควรให้

ช่างไฟช่วยซ่อมไฟ หมู่ท่ี 1 ซอย 8 ครับ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีปัญหา ข้อสงสัย หรือมีเรื่องใดท่ีจะน าเสนอในท่ีประชุมหรือไม่ 
 - เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม หรือเสนอในท่ีประชุม ขอปิดประชุม 
 
 …..…………………………………………………………. 

 

ปิดประชุมเวลา  13.4๐ น. 
 

ลงช่ือ  ปารมี  เพ่งสวัสด์ิ ผู้จดรายงานการประชุม 
    (ดร.ปารมี      เพ่งสวัสด์ิ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม 

ลงช่ือ  ปราโมช   วีระกุล 
(นายปราโมช   วีระกุล) 

 
ลงช่ือ ฤทธิรงค์   แย้มลา 
(นายฤทธิรงค์   แย้มลา) 

 
ลงช่ือ วันชัย   สีระสังวร 
(นายวันชัย   สีระสังวร) 

  
  -สภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจ าปี 2562 นี้แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2562    
ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

 

ลงช่ือ ฉัตรมงคล   ประเสริฐ 
       (นายฉัตรมงคล   ประเสริฐ) 

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
 


